

Tình nghĩa phu thê 70 năm chung thủy yêu thương và cùng nhau già từ trần thế để vào cuộc sống vĩnh hằng...

Aleteia - Dolors Massot



Cặp vợ chồng già Derek và Margaret đi đầu cũng có nhau

Trong ngày thành hôn đôi bạn trẻ đã thề hứa: “Anh/Em hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh/em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh/em suốt đời anh/em”.

Đây là lời hứa mà Margaret và Derek Firth đã thề hứa với nhau trước bàn thờ Chúa vào năm 1950, và cả hai đã gìn giữ nó cho đến cuối cuộc đời. Cách họ chung thủy đến cuối cuộc đời, đã diễn ra tại một bệnh viện ở Anh quốc, đã lan truyền trên các trang mạng.

Họ bắt đầu nhen nhúm yêu đương vào năm 14 tuổi, và phần lớn cuộc đời họ sinh sống ở Partington, Anh quốc. Khi cả hai đạt tuổi 91, Margaret đổ bệnh và được đưa vào Bệnh viện Wythenshawe (ở gần Manchester), từ đó bà được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trafford. Không lâu sau, ông Derek cũng nhập viện Wythenshawe. Cả hai đều không nhập viện vì Covid-19, nhưng cuối cùng cả hai

đều nhiễm nó khi đang điều trị tại bệnh viện như Hãng Manchester đưa tin.

Khi Margaret bị nhiễm Covid-19, các bác sĩ dự đoán bà ấy chỉ sống sót được vài ngày nữa. Họ gọi cho một trong năm người con của cặp vợ chồng là Barbara Smith, và báo cho cô ấy biết hung tin này, và cho hay bây giờ là lúc để con cháu đến từ biệt người thân...

Khi nghe tin này, ông Derek muốn được chuyển đến bên vợ để có thể ở bên nhau trong những giây phút cuối cùng, như họ đã từng chung sống trong suốt 70 năm qua. Cô Barbara nói với Thông tấn xã Mancheste: "Tất nhiên, bố tôi đã chớp lấy cơ hội để đến gặp mẹ tôi trong bệnh viện!"

Gia đình và các nhân viên bệnh viện đã thực hiện ước muốn đó cho ông bà Derek và Margaret được ở bên nhau vào thời khắc quan trọng này. Cô Smith nói với hãng tin địa phương rằng mẹ cô, khi nhìn thấy Derek, đã thốt lên: "Tôi đang ở đâu vậy?"



Bức ảnh cả hai nằm trên giường bệnh, cạnh nhau và nắm tay nhau đã lan truyền trên các trang mạng xã hội.

Cô Barbara Smith phát biểu: "Cuộc gặp gỡ đã mang lại cho Margaret "một động lực" để kéo dài sự sống... và ông Derek đã qua đời trước vào ngày 31 tháng 1; và vợ ông ra đi ba ngày sau đó. "Đây là một khoảnh khắc đại tang cho đại gia đình chúng tôi; nhưng lại là một sự kiện đáng yêu khi cả hai đều ở đó và cùng song hành vào cõi vĩnh hằng với nhau."

Bức ảnh của Barbara về cuộc gặp gỡ cuối cùng đó là hình ảnh sống động của tình yêu tự hiến hoàn toàn không phân biệt tuổi tác hay tình trạng thể lý. Nó nói nên những báu vật vẫn còn tồn tại của nhân loại ngay trong thảm trạng của đại dịch. Trong thời gian thảm trạng của cơn đại dịch, chúng ta đã chứng kiến những thảm cảnh u buồn nhưng cũng chứng kiến một điều huyền diệu của tình yêu như trường hợp của ông bà Derek và Margaret.